

## 4 โจ้ พิสูจน์วิญญานบ้านร้าง เห็นภาพหญิงซึ่งรถหนี คว่าดับ 1

นำเสนอเมื่อ : 11 มี.ค. 2552

**หนุ่มลูกครึ่ง สวิสเซอร์แลนด์-ไทย พา 2 เพื่อนสาว 1 เพื่อนชาย บุกพิสูจน์วิญญานเฮี้ยนบ้านผีสิง เกิดเห็นภาพลวงตาเป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านร้าง ซึ่งเก่งหนีกระเจิง รถขยี้ไผ่ลริมถนนตกใจหักพวงมาลัยหลบ เสียหลักหมุนหลายตลบขึ้นเกาะกลางถนน ฟาดตนลั่นทม เพื่อนสาวกระเด็นหลุดจากรถคอหักดับคาที่**

เมื่อเวลา 01.20 น. วันที่ 11 มี.ค.2552 ร.ต.ท.อานนท์ อินทร์ฟอง พนักงานสอบสวน สภ.ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งจากอาสาหน่วยกู้ภัยมูลนิธิโรจนธรรมสถานสัตหีบ ว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นแลนเซอร์ สีแดง หมายเลขทะเบียน กร-1602 ชลบุรี เสียหลักชนกับเกาะกลางถนนและตนลั่นทม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 158 ถนนสุขุมวิทหมายเลข 3 เส้นทางสัตหีบ-พัทยา หนารานสะดวกซื้อเพชรมารท หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จึงเดินทางไปตรวจสอบ

เมื่อไปถึงพบรถเก๋งคันดังกล่าวพุ่งยับเยิน ขึ้นอยู่บนเนินเกาะกลางถนน ดัดกับตนลั่นทม และพบนางสาวปนัดดา แซ่ลี อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/6 หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่าใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยคิงส์ตันบริหารธุรกิจ พัทยา เสียชีวิตสภาพคอหัก อยู่ในที่เกิดเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 3 ราย ทราบชื่อนายแพทย์ทริก เขินเนนเบอเกอร์ อายุ 19 ปี เป็นคนขับรถเก๋ง ลูกครึ่งไทย-สวิสแลนด์ พักอยู่บ้านเลขที่ 50/17 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายวิฑูรย์ หินอ่อน อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/45 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และนางสาวพัชรินทร์ ศรีอินทร์ อายุ 16 ปี อยู่ซอยวัดเขาน้อย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นักศึกษาวิทยาลัยคิงส์ตัน ระดับปวช.1 มีบาดแผลฉกรรจ์ที่คอด้านซ้าย เจาหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จากการสอบสวนนายแพทย์ทริก คนขับรถ ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ได้พาเพื่อน 3 คน ขับรถออกจากเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพัชรินทร์ นั่งเบาะหน้าข้างคนขับ ส่วนนายวิฑูรย์ หินอ่อน และนางสาวปนัดดา แซ่ลี นั่งอยู่เบาะหลัง จึงได้ขับรถมุ่งหน้ามาที่บ้านร้างชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ ซึ่งมีคนรำลือกันว่าเป็นบ้านผีสิง ผิดๆ เคยมีรายการทำพิสูจน์มาหลายครั้งก็เจอดีกลับไปทุกครั้ง ทำให้อยากพิสูจน์ว่ามีผีหรือวิญญานเฮี้ยนจริงหรือไม่ จึงได้พาเพื่อนบุกเข้าไปในบริเวณบ้านร้าง

ปรากฏว่าเมื่อไปพิสูจน์ได้เห็นผู้หญิงเดินอยู่รอบบ้าน จึงเกิดอาการกลัว ตกใจ บอกเพื่อนๆว่าเห็นผู้หญิง จึงได้ขับรถหนีออกมาอย่างรวดเร็ว พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นว่ามียานยนต์ขยี้ไผ่ลริมถนนตกใจหักพวงมาลัยหลบ เกรงว่าจะออกมาจึงได้หักพวงมาลัยหลบ แต่ปรากฏว่าการหักพวงมาลัยหลบมีความรู้สึกกว่าพวงมาลัยเหมือนถูกกระชากจนเสีย หลักฟาดกับเกาะกลางถนน ตนลั่นทม เพื่อนสาวกระเด็นตกลงมากระแทกกับถนนเสียชีวิต

ด้าน นายดำ (นามสมมุติ) คนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง กล่าวว่า บ้านหลังนี้เป็นของชาวต่างชาติ มีประวัติยาวนาน เป็นบ้าน 2 ชั้น มีห้องใต้ดิน เคยใช้ในการถ่ายหนังเรื่อง โองูเห่า มีสมบัติ เมทนี เป็นพระเอก อยุธยา นามวงศ์ เป็นนางเอกในยุคนั้น จนในที่สุดบ้านได้ถูกปล่อยร้างไม่มีคนอยู่ วัชรุนจึงนิยมเข้าไปมีวสุสมยาเสพติด กระทั่งมีการพาหญิงสาวเขาไปชมขึ้นและฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อน ล่าสุดเป็นที่นิยมของนักศึกษาเขาทำพิสูจน์กันว่ามีจริงหรือไม่ มีรายการเรื่องวิญญานมาถ่ายทำหลายครั้ง ส่วนเรื่องวิญญานเฮี้ยนนั้นเป็นเรื่องปกตธรรมดา ชาวบ้านไม่มีใครกล้าผ่านเขาชอยบ้านหลังนี้ เพราะมีต้นไม้มงคลุมทึบ นากลัว วังเวง

ขอบคุณที่มาข้อมูล คม ชัด ลึก